

อยากทำงานวิจัย ใครจะช่วย??

สุรางค์ ไตรธีระประภาพ

อยากทำงานวิจัยใครจะช่วย??

สุรางค์ ไตรธีระประภาพ*

หลายท่านคงจะไม่อาจปฏิเสธว่าการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในหลาย ๆ ด้านเป็นสิ่งที่จำเป็นควบคู่กับการก้าวไปในโลกยุคโลกาภิวัตน์ วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อให้ก้าวทันโลกปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้องอาศัยการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย บำบัดรักษา และป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ดังนั้นการพัฒนาเพื่อให้มีบุคลากรที่เป็นนักวิจัยผู้ซึ่งมีศักยภาพสูงจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ขาดมิได้ในขณะนี้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนักวิจัยผู้มีศักยภาพสูงสามารถผลิตผลงานเป็นที่ปรากฏทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และผลงานดังกล่าวมีประโยชน์และมีความสำคัญต่อวงการแพทย์ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า นักวิจัยเหล่านี้มีอยู่เป็นจำนวนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

เหตุที่มีแพทย์นักวิจัยน้อยนั้นก็เพราะกระบวนการการผลิตแพทย์นั้นไม่ได้มีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการทำงานวิจัย ลักษณะงานของแพทย์ในทางปฏิบัติเป็นงานศิลปะที่ใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาช่วย และโดยทั่วไปงานของแพทย์ไม่จำเป็นต้องผลิตข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่งานวิจัยที่มีคุณภาพของอาจารย์แพทย์ โดยเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการจึงมีไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม คณาจารย์และแพทย์สามารถผลิตงานวิจัยได้เมื่อได้รับการฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม หรือจากการทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์และนักวิทยาศาสตร์

เมื่อพิจารณาแล้ว ผู้ที่ทำงานวิจัยได้ในขณะนี้พบว่า อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งคือ ผู้ที่ทำวิจัยด้วยใจรัก และสามารถอดทนต่อระบบที่ไม่เอื้ออำนวย นักวิจัยเหล่านี้มีแรงบันดาลใจจากภายใน มีความสุขในการทำงานวิจัย นับได้ว่าเป็นผู้อุทิศตนเพื่องานวิจัยอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับสิ่งสนับสนุนจากองค์กรใดๆ ก็ไม่ทอดถอนใจต่อการทำงานวิจัย หลายรายถึงกับใช้รายได้ส่วนตัวเพื่อทำงานวิจัย ผลงานของนักวิจัยที่นำยกย่องกลุ่มนี้ เป็นผลงานที่สำคัญส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีจำนวนไม่มากนัก

นักวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งคือ นักวิจัยที่ทำงานด้วยความจำเป็น ในต่างประเทศจะมีนักวิจัยเหล่านี้เป็นจำนวนมากที่ทำงานวิจัยเป็นอาชีพหลัก นักวิจัยกลุ่มนี้สามารถทำวิจัยได้ดี เนื่องจากได้เงินเดือนซึ่งมากน้อยตามเงินทุนวิจัยที่ตนเองหามาได้ ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดจึงต้องพยายามที่จะพัฒนางานวิจัยของตนเอง ตลอดจนมีผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพเพื่อจะได้นำไปขอทุนทำวิจัยต่อไป

ในประเทศไทยนั้น เนื่องจากผู้วิจัยส่วนใหญ่ที่ทำงานในมหาวิทยาลัยต้องมีภาระหน้าที่หลักอื่นๆ ดังนั้นงานวิจัยจึงเสมือนงานเสริมเพื่อความก้าวหน้าทางราชการ แม้ว่าปัจจุบันจะมีองค์กรต่างๆ ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ทุนสนับสนุนการทำงานวิจัย และ มีค่าตอบแทนแก่นักวิจัย แต่จำนวนผู้วิจัยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่ควรจะเป็น

* ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

